

KẾT LUẬN
CỦA BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN
VỀ TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ
MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ”

Ngày 18/12/2024, Ban Chỉ đạo huyện tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (viết tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW), tổ chức cuộc họp triển khai một số nội dung trọng tâm về thực hiện Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (viết tắt là Kết luận 09-KL/BCĐ), Công văn số 20-CV/BCĐ, số 21-CV/BCĐ, số 22-CV/BCĐ, ngày 05/12/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 141/KH-BCĐTKNQ18, ngày 06/12/2024 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy (viết tắt là Kế hoạch số 141/KH-BCĐTKNQ18); Công văn số 24/CV-BCĐTKNQ18, ngày 18/12/2024 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về định hướng, gợi ý một số nội dung về sắp xếp tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh, cấp huyện (viết tắt là Công văn số 24/CV-BCĐTKNQ18); Công văn số 01-CV/BCĐ, ngày 12/12/2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh về triển khai thực hiện Kết luận số 09-KL/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (viết tắt là Công văn số 01-CV/BCĐ) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Ban Chỉ đạo huyện thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

1. Ban Chỉ đạo huyện xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cần gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xác định những nội dung công việc ưu tiên và phối hợp nhịp nhàng trong

triển khai thực hiện. Cần khẩn trương triển khai các công việc theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, Ban Chỉ đạo huyện, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Đề án triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Trong quá trình thực hiện, phải bám sát các nguyên tắc của Đảng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật và yêu cầu thực tiễn. Việc sắp xếp lại mô hình tổ chức của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện phải gắn với các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với phối hợp và kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Đề án sắp xếp thực hiện theo nguyên tắc một việc giao một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện gắn với trách nhiệm người đứng đầu; khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, nhiều tổ chức trung gian công kênh; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cơ chế vận hành, trách nhiệm cụ thể trên cơ sở bảo đảm tính đảng, tính hợp lý, tính hợp pháp; bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thông qua cải cách tổ chức, bộ máy để giải quyết hài hòa, hiệu quả các mối quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị.

Nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là công việc rất khó khăn, nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi con người trong tổ chức; do đó, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao, dũng cảm và hy sinh lợi ích cá nhân, vì lợi ích chung của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

2. Thực hiện đồng bộ việc tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, với số lượng biên chế hợp lý, được cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định. Tạm dừng việc tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn hoặc chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc diện dự kiến phải sắp xếp, tinh gọn.

3. Các cơ quan, đơn vị bám sát các nội dung Kết luận, Kế hoạch, Văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương, tỉnh, huyện để triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức và cán bộ phụ trách, bảo đảm tiến độ và chất lượng; có kế hoạch, bước đi, lộ trình bảo đảm bộ máy mới đi vào hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay, không để gián đoạn công việc, không để bỏ trống lĩnh vực, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, tổ chức; thực hiện các chính sách bảo đảm quyền, lợi ích của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

4. Các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo xác định quyết tâm chính trị cao, gương mẫu chỉ đạo quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy. Quá

trình thực hiện cần theo dõi sát, động viên, biểu dương tổ chức cá nhân thực hiện chủ động, kịp thời, hiệu quả; uốn nắn và chấn chỉnh tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm việc triển khai đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra.

5. Ban Chỉ đạo huyện thống nhất định hướng để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị cấp huyện theo Kết luận 09-KL/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương, Kế hoạch số 141/KH-BCĐTKNQ18, Công văn số 24/CV-BCĐTKNQ18 của Ban Chỉ đạo Chính phủ; Công văn số 01-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh. Cụ thể:

5.1. Sáp nhập Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy: Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, các đơn vị có liên quan xây dựng đề án sáp nhập Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy (*bao gồm cả bộ máy bên trong*) hoàn thành trước ngày **23/12/2024**, báo cáo Ban Chỉ đạo huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5.2. Hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại, thành lập một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện:

Giao UBND huyện chủ trì, chỉ đạo xây dựng Đề án, Phương án hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại một số phòng chuyên môn tương đồng với sắp xếp các Bộ ở Trung ương và sở, ngành ở cấp tỉnh, hoàn thành **trước ngày 23/12/2024**, báo cáo Ban Chỉ đạo huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định, cụ thể:

- Hợp nhất Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội và Phòng Nội vụ. Tên gọi sau khi hợp nhất dự kiến là: Phòng Nội vụ và Lao động. Về chức năng, nhiệm vụ: Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nội vụ và chức năng, nhiệm vụ về lao động, tiền lương; việc làm; người có công; an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội; bình đẳng giới từ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội hiện nay.

- Thành lập Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông, công thương trên địa bàn cấp huyện từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng hiện nay.

- Thành lập Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa-Thông tin và chức năng, nhiệm vụ về khoa học và công nghệ từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng hiện nay.

- Thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường và chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay.

- Phòng Y tế: Giao Phòng này tiếp nhận chức năng “tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội” từ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội hiện nay.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về “giáo dục nghề nghiệp” từ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội hiện nay.

Trong trường hợp Trung ương, tỉnh có hướng dẫn khác về điều chỉnh hợp nhất các phòng chuyên môn trên hoặc hợp nhất, thành lập một số phòng chuyên môn khác ngoài các phòng trên, UBND huyện chủ động, chỉ đạo xây dựng Đề án, Phương án, điều chỉnh Đề án, Phương án để báo cáo Ban Chỉ đạo huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

5.3. Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đơn vị có liên quan căn cứ các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu các phương án, xây dựng đề án sắp xếp lại (nếu có) các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ để báo cáo Ban Chỉ đạo huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

5.4. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Lê Hồng Phong, Đảng ủy Hoàng Văn Thụ, Đảng ủy Khối Dân, Chi bộ Tòa án nhân dân, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự, Thường trực HĐND huyện rà soát, đánh giá, tham mưu:

- Thành lập Đảng bộ cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, đoàn thể, tư pháp cấp huyện: trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ Lê Hồng Phong, Đảng bộ Khối Dân, Chi bộ Tòa án nhân dân, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

- Thành lập Đảng bộ Chính quyền huyện: trên cơ sở Đảng bộ Hoàng Văn Thụ hiện có, tiếp nhận Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vào Đảng bộ Chính quyền huyện.

5.5. UBND huyện; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Rà soát các ban chỉ đạo do cơ quan, đơn vị là cơ quan thường trực, đề xuất Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 18 - NQ/TW huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy kết thúc hoạt động, chỉ giữ lại những ban chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ thực sự cần thiết.

6. Tổ chức thực hiện:

6.1. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo:

- Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn

vị, tổ chức trong phạm vi lãnh đạo, quản lý.

- Xây dựng đề án sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan, tổ chức, đơn vị theo các quy định của Đảng, Nhà nước.

- Rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển nhân sự và chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi lãnh đạo khi thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

6.2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy công tác tuyên truyền về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của huyện theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy trong tình hình mới.

Chủ trì phối hợp với Ban Dân vận, Ban Tổ chức Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy.

Chủ động phối hợp với UBND huyện nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

6.2. Ban Dân vận Huyện ủy:

Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án sáp nhập Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy.

Chủ động phối hợp với UBND huyện nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

6.3. Ủy ban nhân dân huyện:

- Ban hành Kế hoạch định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện.

- Kịp thời chỉ đạo xây dựng các Đề án, Phương án hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại một số phòng chuyên môn trực thuộc và các nội dung có liên quan theo định hướng tại Mục 5 Kết luận này.

- Đề xuất, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc ủy ban nhân dân huyện.

- Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của các cơ quan, tổ chức sau sắp xếp theo Hướng dẫn của Trung ương, tỉnh.

6.4. Ban Tổ chức Huyện ủy.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; thẩm định đề án, phương án sáp nhập, hợp nhất, thành lập các ban, phòng huyện, các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế có liên quan của Đảng theo văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh.

- Tham mưu bố trí cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cơ quan, đơn vị, tổ chức trước, trong, sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

- Phối hợp với UBND huyện, các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo.

Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW theo lĩnh vực phụ trách, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai thực hiện, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, khẩn trương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo huyện sẽ điều chỉnh nội dung cho phù hợp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c),
- UBND tỉnh (b/c),
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ (b/c),
- Trưởng, Phó ĐCT BTVTU chỉ đạo huyện,
- HĐND, UBND huyện,
- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện ủy,
- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện,
- Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

BÍ THƯ HUYỆN ỦY

Kiểm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Nguyễn Thành Đông